

Bảo đảm chất lượng, tiến độ các công trình dự án nhóm C



Dự án xử lý cấp bách công trình nạo vét, kè lát mái và cải tạo công trình phụ trợ sông Tân Mỹ, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) đang được khẩn trương thi công.

Ngày 26/5/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08 về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết đã góp phần đẩy nhanh tiến độ cũng như nâng cao chất lượng các công trình dự án nhóm C.

Trước năm 2020, các dự án đầu tư công nhóm C sử dụng vốn ngân sách nhà nước của địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên thuộc cấp tỉnh quản lý có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng/1 dự án do tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư các dự án thương mại, thời gian thực hiện ngắn. Việc chờ đến các kỳ họp HĐND tỉnh để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và hoàn thành các công trình. Vì vậy, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08 đã đáp ứng đúng yêu cầu của thực tiễn, giúp rút ngắn thời gian

quyết định chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Ông Vũ Kim Cừ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, thời gian qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định và tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 43 dự án của 6 lĩnh vực với tổng mức đầu tư trên 482 tỷ đồng. Đến nay, tất cả các dự án đã cơ bản triển khai thi công, trong đó 29 dự án đang triển khai thi công theo tiến độ đã được phê duyệt, 4 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, có 10 dự án đã hoàn thành, đặc biệt có một số dự án hoàn thành sớm hơn kế hoạch giao, được đưa vào khai thác, sử dụng đã phát huy hiệu quả của công trình, bảo đảm mục tiêu của các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Các công trình thuộc dự án nhóm C cần đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh rất nhiều, tuy nhiên trong điều kiện ngân sách

của tỉnh hạn hẹp, việc thẩm định chi tiết dự án đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm. Vì thế, các quyết định chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 08 của tỉnh tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (27 dự án) và lĩnh vực giáo dục (8 dự án). Để bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, sử dụng hiệu quả nguồn vốn phải quản lý, giám sát chặt chẽ ngay từ khi lập dự án, trong đó vai trò của các chủ đầu tư là rất quan trọng. Ông Đặng Văn Thái, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết: Ban được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư thực hiện 9 dự án nhóm C với tổng mức đầu tư trên 114 tỷ đồng. Các công trình này đều cấp thiết, không được xử lý sớm sẽ ảnh hưởng đến phát triển sản xuất và đời sống nhân dân. Sau khi các dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, Ban đã khẩn trương thực hiện các thủ tục thẩm định, lập kế hoạch, lựa chọn nhà thầu, thủ tục đầu tư xây dựng... tuần thủ đúng quy trình, quy định; cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm giám sát công trình.

Đến nay, dự án xử lý cấp bách kè Duy Nhất, đoạn từ K7-100 đến K7-850 đề tuyến 1, huyện Vũ Thư đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các dự án còn lại đang thi công theo đúng tiến độ. Ông Phí Quốc Việt, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình khẳng định: Trong 4 dự án Công ty được giao làm chủ đầu tư có tới 3 dự án xử lý cấp bách nạo vét, kè sông, kè kênh. Lãnh đạo Công ty trực tiếp chỉ đạo thi công ngoài hiện trường, cử cán bộ kỹ thuật cùng chính quyền địa phương giám sát thi công bảo đảm công trình được thi công đúng đồ án thiết kế đã được phê duyệt, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ khơi thông dòng chảy, bảo đảm dẫn nước đáp ứng kịp thời nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp cho địa phương.

Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08 tại một số sở, ngành, đơn vị liên quan. Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận quy trình, thủ tục thẩm định, phê duyệt các dự án bảo đảm đúng Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 08; các dự án cơ bản được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, phát huy hiệu quả nguồn vốn. Tuy nhiên, một số dự án còn phụ thuộc vào dòng chảy, thủy triều, giải phóng mặt bằng tiến độ thực hiện chưa bảo đảm; việc bố trí vốn có nơi, có lúc còn chưa hợp lý... Để tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả Nghị quyết số 08, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị khi phân bổ vốn phải căn cứ vào các nguồn vốn được cấp, thực tế ngân sách địa phương, cân đối giữa các lĩnh vực, các huyện để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Các sở, ngành chuyên môn phối hợp làm tốt công tác thẩm định và tham mưu kịp thời, đúng, trúng cho UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án sau khi đã quyết định chủ trương đầu tư. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu tư, giám sát chất lượng công trình, chấn chỉnh, xử lý kịp thời tồn tại, hạn chế theo quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

HIỆU NGHĨA

Quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19

Năm an toàn giao thông (ATGT) 2022 có chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" với tinh thần vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông. Để hoàn thành mục tiêu này, các ngành, lực lượng chức năng trong tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm.

Để triển khai có hiệu quả năm ATGT 2022, Ban ATGT tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", mục tiêu nhằm kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) cả về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2021; giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng; giảm TNGT do uống rượu, bia gây ra... Trong đó, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tổ chức phát động, triển khai sâu rộng phong trào thi đua bảo đảm ATGT, không để xảy ra ùn tắc giao thông... Cùng với đó, Ban ATGT tỉnh chỉ đạo ban ATGT các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền pháp luật về ATGT đường bộ, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, tổ chức chiến dịch tuyên truyền theo chủ đề...

Ông Lê Phương Huy, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: Để triển khai tập trung, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT theo chủ đề của năm ATGT 2022, từ đầu năm đến nay, Ban ATGT tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đơn đốc ban ATGT các huyện, thành phố, các ngành, lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT phải kết hợp với phòng, chống dịch Covid-19. Áp dụng công nghệ thông tin như theo dõi qua camera giám sát, theo dõi thiết bị hành trình, thông qua các mạng xã hội như zalo, facebook, tin nhắn SMS và bằng nhiều hình thức khác... để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, tăng cường tuần

tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT... Là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, ngay từ đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát theo các kế hoạch, chuyên đề, tích cực, chủ động tuyên truyền những quy định mới về bảo đảm trật tự ATGT cũng như các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19... cho người tham gia giao thông. Thượng tá Lê Thị Tố Nga, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Phòng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đội, trạm phối hợp với đội CSGT công an các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT cho người dân, người trực tiếp tham gia giao thông. Cùng với đó, huy động tối đa lực lượng, sử dụng

các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đơn vị yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ những giải pháp trên, trong 2 tháng đầu năm, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ TNGT đường bộ, làm chết 7 người, bị thương 15 người; so với cùng kỳ năm 2021 giảm 3 vụ, giảm 2 người chết. Riêng trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 29/1 đến ngày 6/2), tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc và TNGT.

NGUYỄN THỜI



Lực lượng CSGT kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn.

Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được xác định là công tác trọng tâm của tổ chức đoàn thanh niên trong thời gian qua. Nhiều mô hình mang tính sáng tạo, hiệu quả của tuổi trẻ đang được lan tỏa trong cộng đồng.

Những chiếc lốp xe ô tô, xe máy hỏng tưởng như bỏ đi nhưng nhờ đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo, các đoàn viên, thanh niên đã biến chúng thành những đồ chơi hữu ích cho trẻ em tại nhiều trường mầm non và khu dân cư trong tỉnh. Chúng được biến thành những chiếc xích đu, bập bênh, được nhiều em nhỏ ưa thích và vui chơi sau giờ tan học, hay gắn dây nhật là thành những biển cảnh báo với nhiều nội dung như: đi chậm, quan sát, giảm tốc độ và các thông điệp ngăn gọn trong phòng, chống dịch Covid-19. Đây cũng là cách làm hướng ứng phong trào chống rác thải nhựa, tái chế lốp xe đã qua sử dụng nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chị Trần Thị Sen, Bí thư Huyện đoàn Tiên Hải cho biết: Tuy sử dụng vật liệu tái chế nhưng đồ dùng, đồ chơi hay biển cảnh báo làm từ lốp xe đều bảo đảm về độ bền và an toàn. Trước khi sử dụng để tái chế, đoàn viên, thanh niên phải làm sạch lốp xe, các bề mặt của lốp xe được sơn màu, các mối hàn chắc chắn... bảo đảm an toàn, nhất là với trẻ nhỏ. Việc sử dụng vật liệu tái chế làm đồ dùng, đồ

chơi cho trẻ em, học sinh đã tiết kiệm một phần chi phí không nhỏ, đồng thời giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ. Nhờ mới lạ, mẫu mã đa dạng, màu sắc phong phú, không giống với các đồ chơi được sản xuất đại trà trên thị trường nên trẻ rất thích. Nhiều cơ sở đoàn đã triển khai mô hình này như xã Tây Giang, Phương Công, Nam Hải... Huyện đoàn sẽ nhân rộng mô hình này đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thực hiện chương trình "Vi một Việt Nam xanh" do Trung ương Đoàn phát động, các cấp bộ đoàn đã triển khai các hoạt động phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên trong tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, trồng cây cảnh hướng đến mục đích cụ thể, tùy vào điều kiện địa phương, như chống sạt lở đất, chống xâm nhập mặn, cải tạo đất hoặc tạo giá trị kinh tế, cải thiện sinh kế cho người dân... Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây là một tuyên truyền viên, khuyến khích người thân, cộng đồng nơi mình sinh sống có ý thức trồng và bảo vệ cây xanh, tạo các vườn ươm chăm sóc cây.

Cùng với hoạt động trồng cây xanh, việc giữ gìn cảnh quan môi trường luôn là vấn đề được quan tâm. Theo đó, các đội thanh niên tình nguyện đã bóc xóa quảng cáo không đúng quy định. Cô giáo Lê Thị Thanh Hoàn, Tổng phụ trách Liên đội Trường Tiểu học Vũ Lạc (thành

phố Thái Bình) cho biết: Trong các giờ học hay giờ ngoại khóa, giáo viên dành thời gian để tuyên truyền, giáo dục các em ý thức bảo vệ môi trường như: không xả rác bừa bãi, trồng và bảo vệ cây xanh. Liên đội cũng triển khai mô hình bốn cây em chăm để các em tham gia tiết trồng cây xanh tại khuôn viên trường. Cùng với sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, các em đã tự tay trồng và thực hiện hoàn chỉnh các bước bảo vệ cho cây phát triển tốt, qua đó giúp các em có thêm bài học về kỹ năng



Đoàn viên, thanh niên xã Phương Công (Tiên Hải) làm đồ chơi từ lốp xe cũ.

sống, nâng cao ý thức trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, tạo động lực để các em thể hiện trách nhiệm của bản thân trong việc chung tay xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Theo số liệu từ Tỉnh đoàn Thái Bình, trong năm 2021, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức trồng được 135.605 cây xanh, thu gom, phân loại và xử lý gần 10,2 tấn rác thải. Các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai thường xuyên và rộng khắp gắn với ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh với nhiều hoạt động thiết thực như: thu gom rác thải, trồng cây xanh, xây

dựng các vườn ươm thanh niên, tuyên truyền hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn, sử dụng nước sạch và tiết kiệm nước; sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; tặng thùng đựng rác, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn; bóc, gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép... Các cấp bộ đoàn đã khai thác lợi thế của mạng xã hội để kêu gọi đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ môi trường.

Việc duy trì những mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa lớn sẽ tạo hiệu ứng "mưa dầm thấm lâu", góp phần thay đổi nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên, tạo sự đồng bộ trong việc chung tay giữ gìn môi trường sống của cộng đồng.

KUÂN PHƯƠNG

TRỒNG MỘT TỶ CÂY XANH VÌ MỘT VIỆT NAM XANH

Cả nước trồng 210 triệu cây năm 2021 (115% kế hoạch)

Đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay tích cực trồng cây xanh

Một số địa phương có kết quả tốt

Cao Bằng	Cà Mau	Quảng Nam	Hà Tĩnh	Lâm Đồng	Thanh Hóa	Ngệ An
3 triệu cây	3 triệu cây	3 triệu cây	3,3 triệu cây	4 triệu cây	5,3 triệu cây	7,3 triệu cây

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 45/CT-TTg về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 524/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025"

infographics.vn